

BÍ QUYẾT TRANG ĐIỂM CHO NHỮNG NGÀY ĐI BIỂN

Nếu bạn muốn thoải mái xuống nước mà vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, xinh đẹp thì chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua loạt bí quyết hữu ích dưới đây:

Với bạn gái, một chuyến đi biển luôn là lựa chọn hàng đầu, bạn có thể diện những bộ bikini quyến rũ bên bờ biển với những bãi cát trải dài, rực nắng, hay những bộ maxi bay bổng quyến rũ. Tuy nhiên, kể cả khi đã có đủ trang phục, phụ kiện thì không ít bạn vẫn gặp phải khó khăn quen thuộc, đó là vẻ mặt nhợt nhạt vì khó có thể make up mỗi khi bơi lội. Và vậy là giải pháp trang điểm "chống thấm nước" ra đời.



Nghe qua có vẻ đơn giản, vì có khi chỉ cần sử dụng toàn bộ sản phẩm trang điểm là đồ chống thấm nước (waterproof) là xong. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vội chủ quan. Vì khi xuống nước, lớp make up của bạn sẽ chịu nhiều tác động hơn cả và rất dễ trở nên nhòe nhoẹt hay bết dính. Lựa chọn kiểu make up nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng có điểm nhấn tươi tắn ở môi hay mắt luôn là quyết định sáng suốt nhất. Bạn có thể lựa chọn những sản phẩm trang điểm không trôi khi đi biển. Cùng tham khảo những bước trang điểm không trôi:

Bước 1: Bạn nên bỏ qua lớp kem lót và kem nền, thay vào đó là dùng kem chống nắng làm lớp nền thật mỏng nhưng cũng đủ để bạn bảo vệ được làn da dưới ánh nắng.



Dùng kem dưỡng da chống nắng Lanopearl thường xuyên, da bạn sẽ trở nên mịn màng, trắng sáng.

Bước 2: Bạn dùng bút che khuyết điểm dạng chống thấm nước để che đi phần khuyết điểm trên mặt, phủ lên vùng chữ T và bọng mắt, nếu da bạn có nhiều khuyết điểm bạn có thể dùng kem che khuyết điểm cho cả vùng má và cằm. Cuối cùng, bạn dùng bông hoặc chổi to để phủ lớp phấn phủ nhẹ nhàng và trông tự nhiên nhất.



Kem nền Bourjois BB Cream

Bước 3: Mắt là điểm thường xuyên bị nhòe khi bạn bơi lội, để có vẻ ngoài tự nhiên, bạn nên dùng phấn mắt dạng kem để tránh tình trạng bị nhòe khi xuống nước. Nên dùng màu mắt nhẹ nhàng, tán thật đều và kỹ. Để có đôi mắt hút hồn, bạn có thể dùng màu đậm hoặc màu nổi hơn cho phần mí dưới.

Hoàn thành phần đánh mắt với mascara chống thấm.



Dùng phấn mắt để giúp bạn trông cuốn hút hơn

Bước 4: Dùng phấn má hồng dạng kem và son màu hồng không trôi cho khuôn mặt tươi sáng. Bạn nên dùng son dưỡng trước khi dùng son không trôi, vì lớp dưỡng này sẽ giúp cho đôi môi của bạn luôn mềm mại và màu son không trôi trông tự nhiên nhất.

Nếu bạn là cô nàng cá tính, bạn cũng có thể dùng các màu son đậm hơn hoặc màu son cùng với màu váy hoặc bikini cho bạn thật tự tin và nổi bật.



Son môi



Phấn má hồng

Bạn cũng có thể tham khảo bộ kit trang điểm tối giản dưới đây:

- Kem chống nắng hoặc kem nền có chất chống nắng.
- Kem che khuyết điểm
- Son bóng có chất SPF
- Mascara
- Khăn giấy tẩy trang

Đây là bộ trang điểm thích hợp cho những người đi du lịch lữ hành, vali đã lèn chặt hành lí và bạn không cần phải trang điểm tỉ mỉ tinh tế.

Bạn có thể mang thêm những món đồ:

- Bút kẻ mắt và lông mày



- Phân phủ và giấy thấm dầu



- Phân má hồng



Có nhiều loại sản phẩm kiêm 3 chức năng: phấn mắt, phấn má và son môi, bạn có thể thử khi đi du lịch, rất tiện dụng.



Kem 3 trong 1: mắt, má và môi

Chúc các bạn gái có một chuyến đi biển tự tin và quyến rũ nhất!

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm của META.vn. Với mục tiêu **“Luôn dành khó khăn phiền phức về mình để thỏa mãn khách hàng”** và cung cấp cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất, nếu Quý khách muốn mua hoặc đặt hàng, vui lòng liên hệ theo số:

Tại Hà Nội **04.3785 5633** hoặc tại Hồ Chí Minh **08.3830 8569**.

Chúng tôi cam kết sẽ mang đến sự hài lòng cho Quý khách!